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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง). 
ครั้งท่ี 1/2565 

ในวันศุกรท่ี์ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
อนุกรรมการฯ ผู้มาประชุม 

1. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง              ประธานฯ  
2. นายกิตติศักดิ์ พันธ์ประสิทธ์ิ แทน ปลัดจงัหวัดระยอง 
3. พ.ต.อ.จักรพันธ์ กิตติสริิพรกุล แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดระยอง  
4. นางสาวรัตนมณี วงษ์ศรี  แทน ขนส่งจงัหวัดระยอง  
5. นายธวัชชัย สภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5. นายบดินทร์ รุ่งรัตน์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
6. นายรังสมิันต์ จันทสิทธ์ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง  
7. นายกุมพล ชวนชม ประชาสมัพันธ์จงัหวัดระยอง  
8. นายอรุณ วิชกิจ แทน นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง   
9. นายณัฐณรงค์ สุขสวัสดิ ์ แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง  
10. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ แทน ประธานหอการค้าจงัหวัดระยอง  
11. นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบการขนสง่และจราจรในภูมิภาค  
12. นางสาวชนกนุช จินดาวัฒนานนท์ ผู้แทนส านักสง่เสรมิระบบการขนสง่และจราจรในภูมิภาค 
13. นางสาววรรณฤดี ช้ันศิริ ผู้แทนส านักสง่เสรมิระบบการขนสง่และจราจรในภูมิภาค 
15. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
16. นายวิโรจน์ รมเยศ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
18. นายภูษิต ไชยฉ ่า ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
19. นายเจษฎา สุนทรารชุน แทน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จังหวัดระยอง)  
20. นายปรัชญา สมะลาภา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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21. ผู้แทนนายกสมาคมขนส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     ภาคตะวันนออก 
22. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพทิักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
23. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าส านักงานจงัหวัดระยอง        อนกุรรมการและ

   เลขานกุารฯ 
24. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ ์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร ์ อนุกรรมการและ

  และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวัด ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
25. พ.ต.ท.สุรพล จิตรักษ์ แทน ผกก.สภ.เมืองระยอง 
26. นางสาวชลิตตา อุณยเกียรติ ผู้แทนส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง  
 และจราจรในภูมิภาค 

อนุกรรมการไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมฯ (ติดราชการ) 
 1. ประธานสภาอุตาสหกรรมจงัหวัดระยอง  
 2. ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลนครระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 1. นายสุรศักดิ์ ทวีศิลป์  ที่ปรกึษาโครงการฯ สนข.  
 2. นายศุภรัตน์ มัธยมนันท์ นายช่างโครงการ ทล.3471 กรมทางหลวง 
 3. นายสุริยะ วังสหีา วิศวกร รย.3013 
 4. นายอิทธิมล พรมโพทิน ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ สาย ทล. 3191 กรมทางหลวง 
 5. นายขวัญโชค อ่อนตามา ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 
 6. นางสาวอัมราภรณ์ จ าปาทอง โครงการ รย. 2015 อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 7. นายมานพ วิลัยแก้ว โครงการ ทล. 3 บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 
 8. นางสาวสุดาวรรณ ลมิพิมาย โครงการ รย. 2015 อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้ : นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมาย 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ประธานฯ : การประชุมวันนี้ ได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด
ระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีผู้แทนทั้งจากส่วนกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนจากภาคเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมร่วมกันเพื่อน าเสนอ รับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขจาก 
อนุกรรมการฯ ประกอบเพื่อเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ทางด้านการคมนาคมของรัฐบาล 
ที่จะด าเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง 

   มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก      
                        จังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 

  เลขานุการฯ : ตามที่ จังหวัดระยองได้ เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร 
ทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร. จังหวัดระยอง) ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ส านักงาน
จังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบและได้น า
แจ้งเวียนเสนอในเว็บไซต์จังหวัดระยองแล้ว ทั้งนี้ หากอนุกรรมการฯ ท่านใดมีความประสงค์จะข้อแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ประสานส านักงานจังหวัดระยองได้โดยตรง  

   มติท่ีประชุม รับทราบ และรับรองการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพ่ือทราบ  

 3.1 ค าสั่งจังหวัดระยอง ท่ี 426 /2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                             ด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

     เลขานุการฯ : ตามที่จังหวัดระยองได้มีค าสั่งที่ 1955/2556 ลงวันที่  24 มิถุนายน 
2556 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
เพื่อเป็นอนุกรรมกาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อ.จ.ร.) จังหวัดระยอง และค าสั่ง
จังหวัดระยองที่ 947/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้าน
การจราจร และการขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง นั้น 
    เนื่องจากอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น และบางท่าน 
มีภารกิจมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (อ.จ.ร.) จังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกค าสั่ง
ข้างต้น และมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง 
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ดังนี้ 
    1. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์   
    2. นายภูษิต ไชยฉ ่า   
    3. นายวิโรจน์ รมเยศ   
    4. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  
    5. นายปรัชญา สมะลาภา  
    6. นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก  
  7. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ทราบในที่ประชุมฯ 
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  3.2  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายส าคัญในพ้ืนท่ี 
                                 จังหวัดระยอง 
           (แขวงทางหลวงระยอง) 
        ทางหลวงหมายเลข 3, 3191, 3376 และ 3471 

  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง – ระยอง ตอน 1 

  ผู้แทนส านักก่อสร้างที่ 2 กรมทางหลวง : ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงบริเวณ
สนามบิน อู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วน 
เนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น มีสถานที่ส าคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และ
สนามบินอู่ตะเภา ท าให้เกิดความไม่สะดวก และความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายน้ียังมีข้อจ ากัด
ทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้นปี 2563 ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างตอน อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 ระยะทาง
ประมาณ 15.750 กิโลเมตร จะท าให้ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงดังกล่าว มีขนาด 8 ช่องจราจร โดยโครงการมีปริมาณ
จราจร 51,000 คัน/วัน มีปริมาณรถบรรทุก = 17.03% และมีเขตทาง 40 เมตร สภาพพื้นที่สองข้างทางเป็นพื้นที่
ชุมชน โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการออกแบบให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับปริมาณจราจรสภาพภูมิประเทศและ
เขตทาง 
  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง–ระยอง ตอน 1 ตั้งอยู่ระหว่าง 
กม.192+150.000 – กม.204+100.000 และ กม.204+600.000 – กม.208+400.000 ระยะทางยาว 15.750 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นงานบูรณะปรับปรุงเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (JRCP) ไป – กลับ ด้านละ 4 ช่องจราจร  
ช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมทางเท้า 3.45 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร แบ่งทิศทางจราจรแบบนูน (Raised 
Median) และได้มีการปรับปรุงบริเวณทางแยกหนองแฟบ และแยก ปตท. โดยการยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจร 
และก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 3191 ไปทางหลวงหมายเลข 3392 พร้อมก่อสร้างวงเวียนส าหรับ
รถเลี้ยวขวาในทุกทิศทาง ลักษณะงานจะด าเนินการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม รวมทั้งขยายคันทางเดิมแล้วก่อสร้าง
ผิวทางใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (JRCP) หนา 25 ซม.  

 
โครงการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บา้นฉาง – ระยอง ตอน 2 
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  นายช่างโครงการฯ (นายมานพ วิลัยแก้ว) : สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ระหว่าง กม.
192+150 - กม. 216+990 ระยะทางประมาณ 23.490 กิโลเมตร พื้นที่ควบคุมตั้งแต่โลตัสมาบตาพุด - สนาม
กีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณกม. 209+600 คลองห้วยใหญ่จะสร้างเป็นสะพานข้ามคลอง โดยให้มีสะพาน
คู่ขนาน 2 ข้าง รถยนต์เล็กกลับรถใต้คอสะพาน ติดการไฟฟ้ามาบตาพุด และบริเวณกม. 213+500 แยกขนส่ง  
เป็นวงเวียนขาเข้าระยองเป็น underpass เข้าระยอง และตรงวงเวียนใช้กลับรถสาย 3. ไปขนส่ง 2 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
รื้อสะพานเดิมกม. 209+635 (คลองห้วยใหญ่) และก่อสร้างใหม่ยกระดับสูงข้ึนใช้เป็นจุดกลับรถใต้สะพาน ช่องลอดสงู

ประมาณ 3.00 เมตร กลับรถได้เฉพาะรถเล็กเท่านั้น 
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กม.213+643 (แยกขนส่ง) ก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3 ทิศทางจาก อ.บ้านฉางไประยอง 

 ส่วนทิศทางจากระยองไปอ.บ้านฉางเป็นระดับดิน ก่อสร้างเป็นวงเวียนส าหรับทิศทางการจราจรเลี้ยวขวา 
  การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรค คือ มตี้นยางนา จ านวน 4 ต้น สถานีสูบน ้า และเสาไฟฟ้า 
high mast ท าให้การด าเนินการก่อสร้างเกิดความติดขัด 

  ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ ) : ค่าขนย้ายควรเป้นความรับผิดชอบ 
ของผู้รับเหมากับกรมทางหลวงในการด าเนินการรื้อถอน เนื่องจากต้องรวมไว้ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วางแผนออกแบบ 
ไม่เห็นควรผลักภาระให้กับเทศบาล ดังนั้น จึงเป็นความารับผิดชอบของโปรเจคและกรมทางหลวงที่จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และพื้นผิวบนคอสะพานบริเวณคลองน ้าหู และบริเวณแถวบ้าน สส. คอนกรีตท ามา
ตลอดทางแต่ก็ยังมีหลุม เห็นควรที่จะปูอิฐให้มีความเสมอกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนทั่วไปสัญจร 
และยังเป็นเส้นทางเสด็จฯ อีกด้วย จึงต้องเร่งรัดให้ผู้รับเหมามาด าเนินการให้เรียบร้อย 
  นายอรุณ วิชกิจ : เนื่องจากโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะมีการน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ช่วงบ่ายจะมีการลงพื้นที่ส ารวจ
ตรวจสอบดูควรจะปรับลดอย่างไรบ้าง และในเรื่องงบประมาณไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะต้องบูรณาการด าเนินการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดระยอง : ระยะความปลอดภัยจากสี่แยก PMY และเมื่อ
กลับรถในช่วงกลางคืนการกลับรถจะมีความถี่มากกว่าและมีความเร็ว ขอให้ค านึงถึงเรื่องระยะความปลอดภัย
ด้วย และเรื่องเงินงบประมาณอาจดูในเรื่องของเงินกองทุนต่าง ๆ ที่สามารถน ามาบริหารในส่วนน้ีได้ 
   นายช่างโครงการฯ (นายมานพ วิลัยแก้ว) : ได้ท าหนังสือถึงกรมป่าไม้ แต่ด้วยความ

เข้าใจคลาดเคลื่อนจากการตีความท าให้การด าเนินงานไม่มีความคืบหน้า จึงต้องท าหนังสือเข้าไปใหม่ และใน

เรื่องของสถานีสูบน ้าที่จะต้องยกระดับให้พอดีกับผิวถนนบริเวณมาบตาพุดของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้  

ได้ประสานการด าเนินงานกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดด้วยแล้ว ซึ่งในขณะนี้ก าลังออกแบบแก้ไขการจัดท าสถานี

สูบน ้าใหม่ เนื่องจากเป็นรูปแบบพิเศษ 
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   ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์) : เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ จัดประชุม
ไม่บ่อยนัก จึงขอให้รายงานความคืบหน้าผ่านการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้วย โดยอาจเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อให้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว 

   ทางหลวงหมายเลข 3191 สายต าบลมาบตาพุด - ต าบลนิคมพัฒนา 
  ผู้แทนนายช่างโครงการฯ : ถนนสายต าบลมาบตาพุด - ต าบลนิคมพัฒนา รวมถึงทางลด
จุดตัดทางหลวงหายเลข 3191 หรือ 3375 เดิม แยกนคิมพัฒนา ระยะทาง 13 กม. บริเวณโรงแยกก๊าซ และสิ้นสุด
บริเวณแยกมาบข่า ความคืบหน้าของโครงการ 76% โครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจากโรงแยกก๊าซ - แยก
มาบข่า ก่อสร้างช้ันพื้นทางและผิวทาง งานไฟฟ้าแสงสว่าง เหลืองานตีเส้นและป้ายจราจร ด าเนินการช่วง ก.พ. 
ช่วงที่ 2 จากแยกมาบข่า - นิคมพัฒนา สามารถด าเนินการได้เป้นบางช่วงเนื่องจากติดท่อของการประปาและได้
ประสานพร้อมทั้งท าการย้ายให้ด้วยแล้ว มีท่อก๊าซของปตท. ท่อของอีสวอร์เตอร์ ซึ่งได้ประสานไปยังหน่วยงานให้
เข้าด าเนินการด้วยแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างเข้าท างานได้ และเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าด าเนินการ
ย้ายให้ตามคิวของการไฟฟ้า ส่วนในเรื่องของการบริหารจราจรทางโครงการได้ติดป้ายจราจร ป้ายเตือนช่ัวคราว 
และแบริเอออร์ ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างของโครงการยังใช้ได้ตามปกติ 

  ข้อเสนอแนะ 
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : จากปัญหาน ้าท่วมที่ผ่านมา บริเวณมาบข่า 
จะมีคลองอยู่ เนื่องจากปริมาณน ้าด้านบนค่อนข้างมาก และมีการถมที่ด้านบนเพื่อการก่อสร้าง ดังนั้น น ้าบริเวณ
เขาจอมแหอาจจะไหลมารวมที่บริเวณนี้ เพราะเป็นที่ลุ่ม และเรื่องสีตามแบบขอให้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของหมายเลขสี 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์) : ตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยองกล่าวถึงปัญหาน ้าท่วม ดังนั้น การออกแบบถนนและท่อระบายน ้าบนถนนควรค านึงถึงปริมาณน ้าช่วงที่น ้า
ท่วมบนถนน ให้สามารถระบายน ้าได้ด ีรวดเร็ว ไม่ท าให้น ้าท่วมขังบนถนนนานจนเกินไป และค านึงถึงปริมาณน ้า 
ที่อาจท่วมเพิ่มขึน้ในอนาคตบริเวณมาบข่า เพื่อไม่ให้การท าถนนทั้งเส้นเสียประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดการจราจร
ติดขัดและอุบัติเหตุ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ : ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจ านวน 3 เรื่องที่ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไข ได้แก่ นิคมฯ RIL ที่มีไฟจราจร ที่ไม่มีรถเข้าแต่ติดไฟจราจรนานมาก จะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 
บริเวณจุดตัดสาย 36 ตรงสี่แยกไฟกระพริบตลอด มีไฟจราจรแต่ใช้ไฟกระพริบ ท าให้รถบรรทุกสัญจรไปมาอยู่
ตลอดอาจเกิดอันตรายได้ 
  ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง : นิคมฯ RIL ได้ท าการตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรไว้  
และจะเร่งรัดการปรับเวลาในส่วนของไฟจราจรให้เหมาะสม 
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  ทางหลวงหมายเลข 3471 สายต าบลบางบุตร - ต าบลชุมแสง 
  นายช่างโครงการฯ : ผลการด าเนินโครงการฯ  เริ่มจาก กม. 4 บริเวณหน้าโรงรับซื้อ 
มันส าปะหลัง สุดท้ายที่ กม. 29 บริเวณสภ.วังจันทร์ รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายถนนเดิมซ้าย – ขวา  
การก่อสร้างมีหลายรูปแบบเนื่องจากต้องการสร้างให้เป้นไปตามสภาพภูมิประเทศทีเป้นแบบข้ึนเขา มีการตัดเขา 
ผลงานรวม 15% มีความล่าช้าเกิดข้ึน มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานจากประชาชนที่รุกล ้าเขตทาง  
และขอความร่วมมือให้รื้อย้าย บางส่วนให้ความร่วมมือ และบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาบา้นค่าย และสาขาแกลง โดยได้ประสานการด าเนินงานเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าด้วยแล้ว และสาย
สื่อสารได้มีการท าหนังสือถึงการไฟฟ้า รวมถึงประปาหมู่บ้านที่ด าเนินการบายพาสให้แล้ว เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ 

  ข้อเสนอแนะ 
  ประธานฯ : ให้ทางโครงการฯ ประสานทางอ าเภอให้ช่วยก ากับดูแลด้วยอีกทางหนึ่ง 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์) : ทางเข้าสวนของเกษตรกร ขอให้โครงการ
ช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรให้สามารถเข้าออกสวนได้ ในส่วนของช่วงกลางคืนค่อนข้าง
อันตราย ขอให้โครงการติดไฟหรือสัญญาณจราจรให้เส้นทางด้วย 
  นายช่างโครงการฯ : ได้ด าเนินการอ านวยความสะดวกติดสัญญาณไฟและป้ายจราจร
ให้กับชาวบ้านด้วยแล้ว 

   มติท่ีประชุม 

   1. ขอให้ติดตามการด าเนินงานของเรื่องการท าจุดกลับรถ และการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง
ต่าง ๆ ในการประชุมครั้งหน้า 

   2. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ประสานผู้รับเหมาจัดท ารายงานปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินการก่อสร้าง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ทราบ และฝ่ายเลขานุการฯ จะท าหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้อีกครั้งหนึ่ง  และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ยังเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่ นิคมฯ RIL เรื่องสัญญาณไฟ และบริเวณจุดตัดสาย 36  
มีไฟจราจรแต่ใช้ไฟกระพริบ ท าให้รถที่สัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้ 

 3.3  รายงานสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564) 
                     (ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง) 
   ผู้แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง : ขอรายงานรายงานสถิติอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564) ดังนี ้
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   1. รายงานสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 

 

  2. เพศ และช่วงอายุ ของผู้บาดเจ็บ (Admit) และ เสียชีวิต 

  เพศหญิง จ านวน 124 ราย และเพศชาย จ านวน 417 ราย ของผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยจ าแนกเป็นช่วงอายุต่าง ๆ ตามชาร์ตวงกลม และตารางด้านล่างนี ้
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. การใช้อุปกรณ์นิรภัย และผลการตรวจแอลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอุบัติเหตุ 
จราจรทางบก 

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 
เม.ย.-
64 

พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 รวม 

จ านวนการเกิด 
อุบัติเหตุ  

48 40 60 71 43 39 52 68 73 61 35 49 57 64 93 853 

จ านวนผู้ได้รับ 
บ า ด เ จ็ บ 
(Admit) 

6 4 5 11 2 3 2 4 1 3 3 12 13 14 15 98 

จ านวนผู้เสียชีวติ 36 23 35 48 25 28 29 24 35 14 21 23 21 32 50 444 

หญิง 

124 ราย 

ชายชาย 

417 ราย417 ราย 

                   
       

                 

145     

พบพบ 

24    24     

 
ช่วงอายุ จ านวน (ราย) 

1-14 ปี 8 

15-19 ปี 39 

20-24 ปี 86 

25-29 ปี 101 

30-39 ปี 118 

40-49 ปี 95 

50 ปี ข้ึนไป 94 
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  4. ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. แบบรายงานการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มติท่ีประชุมฯ : รับทราบ ตามที่ต ารวจภูธรจังหวัดระยองน าเสนอในที่ประชุมฯ 

รถ จยย. รถปิคอัพ รถเก๋ง
รถ

โดยสาร
สาธารณะ

รถบรรทุก
6 ล้อ ข้ึน

ไป
อ่ืนๆ รวม

1. ความเร็วเกินก าหนด 0 2536 3586 248 375 24 6769 100
2. ขับรถย้อนศร 2005 6 7 0 0 0 2018 2018
3. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1852 13 11 0 0 0 1876 1886
4. ไม่มีใบขับข่ี 5230 3458 2695 564 365 0 12312 8047
5. ไม่คาดเข็มขัดนริภัย 2546 2147 564 365 0 5622 1706
6. แซงในที่คับขัน 75 156 148 23 36 0 438 106
7. เมาสุรา 187 236 247 125 89 0 884 310
8. ไม่สวมหมวกนริภัย 8791 0 8791 5908
9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 2764 0 2764 2003
10. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 245 125 348 25 23 0 766 387

รวม 21149 9076 9189 1549 1253 24 42240 22471

แบบรายงานผลการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564

ต ารวจภูธรจงัหวัดระยอง

มาตรการ

จ านวนยานพาหนะถูกเรียกตรวจ (คัน)
จ านวนผู้ถูก

ด าเนินคดี (คน)
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 3.4  รายงานสถิติอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
                      (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง/ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง) 

  ผู้แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง : รายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุการจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี ้
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แนวทางการแก้ปัญหา 

  1. รณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 

  2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญของการใช้อุปกรณ์นิรภัย  
และกฎหมายจราจร 

  3. บังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก 

  4. ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

  มติท่ีประชุมฯ : รับทราบ ตามที่ต ารวจภูธรจังหวัดระยองน าเสนอในที่ประชุมฯ 

รถ จยย. รถปิคอพั รถเกง๋

รถ

โดยสาร

สาธารณะ

 ถบ  ท  
6 ล   ข้ึ 

  
อืน่ๆ รวม

1. ความเร็วเกินก าหนด 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ขับรถย้อนศร 292 4 4 0 0 0 313 317
3. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 101 12 2 0 0 0 115 90
4. ไม่มีใบขับข่ี 2367 1612 1882 61 75 63 5841 1535
5. ไม่คาดเข็มขัดนริภัย 4 1188 1275 33 46 15 2453 268
6. แซงในที่คับขัน 12 3 10 0 0 0 21 11
7. เมาสุรา 689 655 559 40 8 16 1866 229
8. ไม่สวมหมวกนริภัย 1804 0 0 0 0 0 1626 1046
9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 897 0 0 0 0 0 861 156
10. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 541 85 171 0 0 0 792 74

รวม 5986 3404 3583 125 129 94 13940 3745

 แบบรายงานผลการกวดขันจบักุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

  ต    

จ   ว    พ ห ะถู เ ี  ต วจ (ค  )
จ   ว ผู ถู 

ด  เ   คดี (ค )

ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2565
ต ารวตภูธรจังหวัดระยอง
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 3.5   ส่งมอบรายงานโครงการศึกษาการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  
                                กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
                                ภาคตะวันออก  

  ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร : ส านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 ภายใต้แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย สนข. ว่าจ้างกลุ่มบริษัท 
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท 
ทรานส์คอนซัลท์ จ ากัด บริษัท แพลนโปร จ ากัด มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
มีระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563) ต่อมาโครงการได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงด าเนินงานแล้วเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และได้ประมวลสรุปผลการศึกษา
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฯ เสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) แล้วเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563  

  การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเสนอโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะสายรองเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 18 สาย แบ่งเป็นโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 สาย จังหวัดชลบุรี 7 สาย และจังหวัดระยอง 6 สาย โดยเสนอให้มีการด าเนิน
โครงการน าร่อง 3 เส้นทาง ของทั้ง 3 จังหวัด โดยของจังหวัดระยอง คือ สาย รย1 นิคมฯ มาบตาพุด – นิคมฯ IRPC  

  ที่ปรึกษาโครงการฯ : ความคืบหน้าการด าเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2565 คือ  
ผลการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ สนข. พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการศึกษาจัดท าแผนแม่บทฯ มีความ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน รองรับและสนับสนุนผู้โดยสารให้กับโครงการด้านการคมนาคม
ขนส่งขนาดใหญ่ที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  (Digital Park Thailand : EECd) และเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) โดยผลการศึกษาเสนอให้
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่สามารถด าเนินการโครงการระบบขนส่งสาธารณะได้ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกและมีความเหมาะสมที่สุด คือ สกพอ. ด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 จังหวัด 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) โดยโครงการที่อยูใ่นพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ EECi และ EEC-A 
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  โดยจังหวัดระยองหลังจากเข้าร่วม EEC คาดว่าจะมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนถึง 
200,000 กว่าคน ซึ่งทิศทางในการเดินทางของประชากรส่วนมากจะเป็นเส้นทางใหญ่ ๆ เช่น อู่ตะเภา - ระยอง 
บ้านฉาง - ระยอง ระยอง - แกลง ระยอง - นิคมพัฒนา และระยอง - ปลวกแดง เป็นต้น ซึ่งก็ต้องมาดูเส้นทาง
ที่ใช้ว่าเส้นใดเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรมาก อย่างเช่น ถนนสาย 3 และพาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ รถยนต์ส่วน
บุคคล ส่วนรถขนส่งสาธารณะมีจ านวนเพยีง 7% เท่าน้ัน ซึ่งปัญหาที่คนไม่นิยมใช้รถขนส่งสาธารณะพบว่า จาก
ความเห็นของประชาชนที่ได้ไปท าการส ารวจใหค้วามส าคัญกับเรือ่งความถ่ีในการใหบ้รกิาร เข้าถึงได้ง่าย มีเวลา
ที่แน่นอน ความทันสมัย ความปลอดภัยในการให้บริการ ค่าโดยสารไม่แพง ไม่ต้องต่อรถหลายเที่ยว เป็นต้น  
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  กรอบภาพรวมของระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่  
  1) ระบบขนส่งสาธารณะหลัก เช่ือมโยงแหล่งกิจกรรมส าคัญระหว่างภูมิภาค 
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทาง สนข. ได้มีการปรับปรุงตามที่ EECi เสนอขอในส่วนของรถหมวด 2 สาย 916 ตัดช่วง
เพิ่มที่ EECi  
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  2) ระบบขนส่งสาธารณะรอง เช่ือมโยงระบบหลักและแหล่งกิจกรรมส าคัญระหว่าง
เมืองและในเขตเมือง  

 
 

 

 

 
  3) ระบบขนส่งสาธารณะเสริม เช่ือมโยงแหล่งกิจกรรมย่อยในเขตเมืองหรือพื้นที่อยู่
อาศัยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสายรอง 
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 ระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดระยอง จ านวน 6 สาย รวม 297 กิโลเมตร ได้แก่ 

 

  1) รย 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - นิคมอุตสาหกรรม IRPC เป็นเส้นทางที่มี 
ความต้องการสูงสุด โดยใช้รถแบบ Tram Bus และเป็นเส้นทางน าร่องของจังหวัดระยองที่มี Exclusive Lane 
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 10 - 25 บาท ความถ่ีในการให้บริการ ช่วงเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 6 นาที และช่วง
นอกเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 10 นาที 

 
  2) รย 2 แหลมเจริญ – สามแยกขนส่ง โดยใช้รถแบบ EV Minibus ระยะทาง 14 
กิโลเมตร ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ความถ่ีในการให้บริการ ช่วงเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 5 นาที และช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน ทุก ๆ 10 นาที 
  3) รย 3 HSR อู่ตะเภา - ระยอง - บ้านเพ โดยใช้รถแบบ EV Minibus ระยะทาง 62 
กิโลเมตร ค่าโดยสารกิโลเมตรละ 1 บาท (10 - 65 บาท) ความถี่ในการให้บริการ ช่วงเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 10 นาที 
และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 20 นาที โดยเส้นน้ีจะตอบสนองการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่สนามบิน 
อู่ตะเภา - ระยอง - บา้นเพ 
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  4) รย 4 ระยอง - บ้านค่าย - EECi โดยใช้รถแบบ EV Minibus ระยะทาง 58 กิโลเมตร 
ค่าโดยสารกิโลเมตรละ 1 บาท (10 - 60 บาท) ความถี่ในการให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 10 นาที และช่วง
นอกเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 30 นาที  
  5) รย 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง โดยใช้รถแบบ EV 
Minibus ระยะทาง 45 กิโลเมตร ค่าโดยสารกิโลเมตรละ 1 บาท (10 - 45 บาท) ความถี่ในการให้บริการช่วงเวลา
เร่งด่วน ทุก ๆ 10 นาที และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ทุก ๆ 30 นาที 
  6) รย 6 HSR อู่ ตะเภา - ระยอง – EECi (VIP Service) โดยใช้รถแบบ VIP Bus 
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ค่าโดยสาร อู่ตะเภา - ระยอง 60 บาท และ อู่ตะเภา - EECi 120 บาท การให้บริการ
ช่วงเวลาเร่งด่วน 15 นาที (4 คัน/ชม.) และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 30 นาที (2 คัน/ชม.) เนื่องจากในอนาคต EECi 
จะเป็น innovation hub ของ South East Asia จึงต้องจัดท าระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเช่ือมต่อการเดินทาง 
จากสนามบินอู่ตะเภาถึง EECi เพื่อรองรับปริมาณนักวิจัยจากต่างชาติ 
   ฝ่ายเลขานุการฯ : แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการน าเสนอ จังหวัด
ระยองมีโครงการที่ได้ศึกษาเสร็จเรียบนร้อยแล้ว จึงขอให้รายงานความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงมาตรฐาน 
สินคา และธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดท าแผนแมบท และส ารวจออกแบบรายละเอียด 
และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในข้ันรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)   
  ศ.ดร.ทวีศักดิ์ : ทาง สนข. ได้เสนอโครงการนี้มายังคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ) เป็นประธานฯ โดยมีมติเห็นชอบผลการศึกษา และได้
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผลักดันแผนแม่บท
โครงการฯ นี้ ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางพรบ. EEC ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สกพอ. ในการนี้ สนข. 
พิจารณาเห็นแล้วว่าผลการศึกษาน้ีจะสมารถรองรับผู้โดยสารให้กับระบบขนส่งที่จะเกิดข้ึนกับพื้นที่จังหวัดระยอง 
และ EEC จึงได้ให้คณะกรรมการ สกพอ. ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของทั้ง 3 จังหวัด 
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินคา และธุรกิจ
บริการดานการทองเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดท าแผนแมบท และส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในข้ันรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) ขอน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  1) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) โดยเฉพาะการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่  ซึ่งปจจุบันไดมีการกอสรางถนนเลียบชายฝงทะเล 
ภาคตะวันออกจากจังหวัดระยอง - ชลบุรี ไวเปนชวง ๆ โดยหลายหนวยงานดวยกัน 
  2) ถนนเหลานี้มีมาตรฐานแตกตางกัน ขาดความตอเนื่องและความสะดวกปลอดภัย 
ขาดเสนทางที่ไดมาตรฐานเขาถึงแหลงทองเที่ยวอยางเหมาะสม ท าใหพื้นที่เลียบชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
ซึ่งมีความสวยงาม และมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวได ้
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  3) มีความจ าเปนตองมีการพัฒนาโครงขายถนนสายรองเลียบชายฝงทะเลใหได
มาตรฐาน เพื่อใหสามารถเดินทางไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยมีทัศนียภาพสองขางทางที่รมรื่น 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเปน 
  4) โดยค านึ งถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมเป็นส าคัญ 
จะท าให้นักทองเที่ยวสามารถเดินทางทองเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่เดิม
และแหล่งท่องเที่ยวแหงใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1) เพื่อส ารวจรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการจัดท าแผนแมบทฯ 
  2) เพื่อส ารวจออกแบบเบื้องตน และการคัดเลือกรูปแบบ โดยส ารวจพื้นที่ตามแนว
ถนนเดมิที่จะปรับปรุงหรือถนนที่จะกอสร้างข้ึนใหม่ 
  3) เพื่อส ารวจออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โดยใหเป็นไปตามรูปแบบ 
ที่ไดร้ับการพิจารณาคัดเลือก 
  4) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอม และจัดใหมีการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

  แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทฯ มีทั้งหมด 79 โครงการ งบประมาณ 
7,236,740,000 บาท ในพื้นที่อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง และอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่  
  1) แผนงานก่อสร้างสะพาน 4 จุด ได้แก่ โครงการพัฒนาจุดข้ึนลงสะพานปากแม่น ้า
ระยอง โครงการพัฒนาพื้นที่ปากคลองตากวน โครงการสะพานข้ามแม่น ้าระยอง และโครงการสะพานข้าม
คลองใหญ่ เป็นต้น  
  2) งานปรับปรุงทางร่วม - ทางแยก 28 จุด  
  3) งานระบบระบายน ้า  
  4) งานระบบไฟฟ้า  
  5) งานพัฒนาพื้นที่จุดชมวิวทิวทัศน 13 จุด ตามแนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) 
  6) งานพื้นที่จัดท ารายงาน EIA จ านวน 3 พื้นที่ ได้แก่ สะพานข้ามปากคลองตากวน 
สะพานข้ามปากแม่น ้าระยอง และถนนหาดแหลมแม่พิมพ์ 
  7) งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน ภาพรวมโครงการบูรพาชลทิต 
และมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทาง Social Media เช่น Website : www.buraphachonlatit 
phase 2.com, Instagram : Burapha.chonlathit_2, Facebook : โครงการถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 เป็นต้น 
  ทั้งนี้ การรายงานความก้าวหน้ามีสิ่งที่ได้รับการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
 
 

http://www.buraphachonlatit/
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  ข้อเสนอแนะ  
  ศ.ดร.ทวีศักดิ์ : จากแผนแม่บทฯ ที่กล่าวมาข้างต้น เหลือเก็บตกอีกเล็กน้อยเพื่อให้
ตรงความต้องการของท้องถ่ิน และในจุดที่ต้องด าเนินการศึกษา EIA 3 จุด บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์  
แหลมเจริญ รวมไปถึงคลองตากวน ซึ่งบริเวณแหลมแมพ่ิมพ์คาดว่าจะเข้า สผ. ได้ช่วงต้นปี ซึ่งยังเหลือเก็บตกใน
เรื่องของมาตรการ และทยอยน าจุดต่าง ๆ เข้าไป โดยจะน าเรียนให้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ รมเยศ) : ขอสอบถามการศึกษาการจัดท าแผนแม่บท 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะฯ ดังกล่าวว่า ได้มีการศึกษาพื้นที่รองรับที่จอดรถส าหรับผู้โดยสารหรือไม่ 
  ที่ปรึกษาโครงการฯ : ในแบบได้มี เสนอจุดพัก เสริม ไว้ ซึ่ งขณะนี้ เนื่ องจาก 
เป็นการศึกษาระดับแผนแม่บทฯ จึงยังไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกส าหรบัเรื่องนี้ หากสามารถด าเนินการได้จริงและไม่มี
อะไรติดขัดจะต้องศึกษาต าแหน่งที่ชัดเจนเพิ่มเติมอีกครั้งว่าสามารถท าได้หรือไม่ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์) : ฝาก สนข. ผลักดันโครงการต่าง ๆ  
ให้ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินงาน ทั้งนี้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ได้น าเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะรฐัมนตรีฯ  
ด้วยแล้ว เป็นเรื่องบูรณาการด้านแหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันออกทั้งหมดเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด หากอยู่ในโปรเจคที่ สนข. ผลักดัน จังหวัดผลักดัน และ EEC ด้วยแล้ว รวมทั้งแผนงานนี้ 
ให้อยู่ในแผนงานหลักของ สนข. โอกาสที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล หรือส านักงานงบประมาณ 
จะรวดเร็วมากขึ้น 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (นายภูษิต ไชยฉ ่า) : จากการศึกษาของ สนข. ถนนสาย รย.1  
มีความส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง ณ ตอนน้ี การออกแบบสนามบินอู่ตะเภากล่าวถึงการจอด LRT ที่อยู่ใต้ 
Transit เรียกว่า ground transportation center (GTC) ดังนั้น หากเส้น รย.1 สามารถขยายจุดต่อรถไปถึง
สนามบินอู่ตะเภาจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นในการเดินทางและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
  ประธานฯ : ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ฝาก สนข. น าเสนอแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ให้ทาง สกพอ. ทราบต่อไป และขอให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป
ด้วย และเห็นควรจัดประชุมคณะนี้ให้มากข้ึน อาจเป็นทุก 3 เดือน เพื่อด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
โครงการต่าง ๆ 

  มติท่ีประชุม 
  1. รับทราบ ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองรายงานความก้าวหน้า 
  2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
ให้มีความถ่ีมากขึ้น หรืออาจประชุมทุก 3 เดือน เพื่อด าเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ 
  3. ให้ สนข. น าเสนอแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้ทาง สกพอ. ทราบต่อไป และพิจารณา
น าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ระยอง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่ง  เพ่ือพิจารณา 
  ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ รมเยศ) : แจ้งเรื่องประกาศของกรมควบคุมมลพิษและของ
กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่  13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป มาตรการตรวจสอบควันด าจะเข้มข้นมากข้ึน 
โดยให้ลดลงจากเดิม 45 % เหลือเพียง 30% ซึ่งจะเป็นมาตรการการช่วยเหลือเรื่องมลพิษ จึงอยากจะขอให้
ประกาศเป็นมาตรการฯ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดอายุการใช้งานรถยนต์ จึงท าให้การเผา
เช้ือเพลิงไม่สะอาด ซึ่งในข้อเท็จจริงมองว่าจังหวัดระยองปัญหาค่อนข้างน้อย แต่จะมีรถของชาวบ้านที่จะมีอายุ
การใช้งาน 10 ปีข้ึนไป 

  ผู้แทนขนส่งจังหวัดระยอง : ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองมีการออกตรวจควันด า 
ของรถเป็นปกติอยู่แล้ว และรถที่เข้ามาตรวจสภาพที่ส านักงานฯ ทั้งนี้ จะรับเรื่องนี้ไปด าเนินการให้มากข้ึน 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์) : ขอให้ติดตามการก่อสร้างถนนบริเวณ
ปลวกแดง ต าบลมาบยางพร ไม่ทราบสาเหตุว่าผู้รับเหมาทิ้งงานหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากท าการก่อสร้างถนน
ไม่แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาเป็น
เวลานาน จึงขอให้เร่งรัดด าเนินการตามข้อร้องเรียนของประชาชนดังกล่าวด้วย  

  มติท่ีประชุม  
  - ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง กวดขันและตรวจสอบรถควันด า โดยออกเป็น
มาตรการควบคุมควันด าของรถทุกประเภทอย่างเข้มงวด 

   
ระเบียบวาระที ่5  เรื่อง อ่ืน ๆ  

  - 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 

ลงช่ือ – ณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ - ผู้บันทึกฯ             ลงช่ือ - จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
          (นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์)                                    (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ)์  
         พนกังานวิเคราะห์นโยบายและแผน                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                              


